

ไอเดียที่เราๆ สามารถใช้เวลาว่างๆ ให้คุ้มค่า

นำเสนอเมื่อ : 22 พ.ค. 2552

DIY Apparel Home Decor

22 May 2009



จัดเก็บเครื่องประดับ ฌัมพ์ทำเอง

วันหยุดนี้คุณคงพอมีเวลาบ้างใช่ไหม

และถ้ายังไม่มีโปรแกรมอะไรอยู่



สบายอารมณ์ขอแนะนำกิจกรรมแสนเพลิดเพลิน

อย่างการรีดเครื่องประดับมาจัดเก็บให้เขาที่เข้าทางเสียที

โอกาสที่เราจะได้สร้างสรรค์ของเหลือใช้ในบ้าน

มาทำชิ้นแขวนสำหรับเครื่องประดับชิ้นใหม่ไงละ



เป็นอีกไอเดียที่เราๆ สามารถใช้เวลาว่างๆ ให้คุ้มค่า (แถมยังประหยัดน้ำมัน ไม่ต้องออกไปเหนียนอกบ้านด้วย) และยังได้ของใช้ชิ้นใหม่มาจัดการเครื่องประดับอย่างสร้อย แหวน ต่างหู ให้ถูกจัดเก็บอย่างเขาที่เข้าทาง หยิบหาง่าย และยังทำให้บ้านเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย สบายอารมณ์ขอยกตัวอย่างพอเป็นไอเดียกับการทำที่แขวนสร้อย ที่เริ่มกันจากการหาของเหลือใช้ที่นำมาตัดแปลงได้ อย่างไม้ ถาด กลอง ฯลฯ จากนั้นก็เตรียมสีหรืออุปกรณ์ตกแต่งอีกนิดหน่อย แล้วลงมือกันเลย อืม...แต่ยั้งเวลานี้ยังนึกรูปแบบไม่ออก เอาเป็นว่าลองอ่านไอเดียคร่าวๆ เหล่านี้ดู เผื่อว่าจะได้นำไปปรับใช้กับชาวของที่มีของเรา

ไอเดีย 1: กลองกระดาษ เก็บตุ๊ก

กลองกระดาษอย่างพวกกลองของขวัญนี่ละ ตัวเก็บของชิ้นดี เพราะกินจุ เก็บของได้มาก และดัดแปลงง่ายด้วย ลองนำมาทาสีใหม่ (ถ้าหน้าพอ) ลงลวดลายสักหน่อย หรือตัดกระดาษสวยๆ ไปแปะจากนั้นตัดกระดาษแข็งสี่สวยๆ มาขยเป็นช่องๆ ด้านใน ทำให้เราเก็บของตามขนาดที่ต้องการได้

ไอเดีย 2: จิตรกรรมผนังบ้าน

ถ้าพื้นที่จัดเก็บจำกัด ลองมองผนังบ้านที่เปล่าเปลี่ยวนี่ละ มาทำเป็นวอลล์เปเปอร์ชิ้นใหม่ แต่ไม่ใช่ทำลวดลายสองมิติอะไรลงไปหรอกนะ แต่เป็นการทำแผงแขวนสร้อยแบบสามมิติมาแขวนดูต่างหาก เริ่มจากหาแผ่นไม้เหลือทิ้งไซ้มาทาสีสวยๆ ลงลวดลายตามชอบ แล้วตอกตะปูเรียงกันให้พอแขวนสร้อยได้ จากนั้นก็นำไปแขวนบนผนังบ้าน ง่ายแค่นี้เอง

ไอเดีย 3: แปลงร่างถาดอาหาร

วิธีนี้ง่ายแสนง่ายที่สุด เพราะเป็นการนำถาดสวยๆ ในครัว อย่างถาดทองเหลือง ถาดไม้ลึงรัก หรือถาดพลาสติกสวยๆ ใสๆ มาทำเป็นที่เก็บสร้อย กำไล อาจใส่เทียนหอมก้อนเล็กๆ หรือดอกไม้เล็กๆ วางบนไม้สักชิ้น ก็ทำให้โต๊ะเครื่องแป้งของคุณดูหรูหรา เก๋ก็ขึ้นมาได้ง่ายๆ ที่เดียว

ไอเดีย 4: อะไรๆ ก็เป็นไปได้

ถ้าคุณเป็นคนรักสนุก เชื่อเถอะว่าอะไรๆ ก็เป็นไปได้ อย่างการเอาแผ่นใส่ไข่ไก่มาแต่งสีใหม่แล้วทำที่ใส่แหวน หรือเอาแกนกระดาษทิชชูมาลงลวดลายแล้วทำที่คล้องกำไล (บางทีขูดบอดี้โลชั่นฝึบที่ไม้อวนหนัก ก็เอามาคล่องกำไลได้ ไม่เปลืองเนื้อที่ด้วย) หรือแปลงถาดหยอดน้ำแข็ง เป็นที่เก็บต่างหู เป็นต้น

เท่านี้แหละ เราก็จะได้ของใช้ชิ้นใหม่ มาเป็นผู้ช่วยจัดการเครื่องประดับให้เขาที่เข้าทาง แถมยังอดภูมิใจกับไอเดียแสนเก๋ของเราไม่ได้ด้วย